



สรุปข้อสั่งการจากประชุมผ่านระบบ Web Conference  
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณี COVID-19 จังหวัดพะเยา  
ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การบัญชาการเหตุการณ์	การบัญชาการตามระบบ ICS โดย Single Command และกำหนดให้ผู้อำนวยความสะดวกโรงพยาบาล ทำหน้าที่เป็นมิสเตอร์โควิด (Mr.COVID) เพื่อประสานการสั่งการและติดตามการดำเนินงานกับ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด	EOC ทุกอำเภอ
๒	การเตรียมพร้อมด้านสถานที่	(๒.๑) ประเด็นการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมพร้อม ห้อง Negative Pressure, isolate room โดย รพ.ชุมชนให้เตรียมอย่างน้อย ๒ ห้อง รวมทั้ง Cohort ward ที่พร้อมใช้งาน (ยกเว้นรพ.ภูเขา รพ.ภูมามาย) (๒.๒) เร่งรัดการเตรียมความพร้อมสถานที่ Local State Quarantine (LSQ) อ.แม่ใจ และ อ.เมือง ให้พร้อมใช้งาน เพื่อรับกลุ่มที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยา	๒.๑ รพ.ทุกแห่ง ๒.๒ EOC อ.เมือง และ อ.แม่ใจ
๓	การซ้อมแผน	ให้รพท.ซ้อมแผนการลำเลียงและส่งต่อผู้ป่วยหนัก จาก รพช. และ รพ.ม.พะเยา และให้ รพช. ซ้อมแผนกับ รพ.สต. ในการส่งต่อ Mild Case ในพื้นที่ และจาก Local Quarantine	EOC ทุกอำเภอ
๔	การค้นหาผู้ติดเชื้อ/ สุ่มตรวจหาเชื้อ	(๔.๑) ให้ทุกอำเภอสุ่มตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคกำหนดโดยใช้ Rapid Test กรณี Positive ให้ส่งตรวจ PCR ที่รพ.พะเยา ๑. แร่งงานต่างด้าวในพื้นที่ (พม่า และลาว) เน้นแรงงานพม่าเป็นลำดับแรก ๒. ผู้จำหน่ายอาหารทะเลในตลาด ๓. ร้านอาหารทะเล (๔.๒) สุ่มตรวจใน ARI Clinic ทุกรพ. โดยรพ.พะเยา สนับสนุน Rapid Test จำนวน ๒๐ ชุด ต่อรพ. (๔.๓) เน้นย้ำตรวจในผู้ป่วย Pneumonia ทุกราย	EOC ทุกอำเภอ และ ทุก รพ.
๕	การสื่อสารเพื่อลดความตื่นตระหนก	(๕.๑) ให้บุคลากรสาธารณสุข มีสติ ไม่ตื่นตระหนก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เน้นสื่อสารให้ประชาชน ตามหลัก D (Distancing เว้นระยะห่าง) M (Mask ใส่หน้ากาก) H (Handwash ล้างมือ) T (ไทยชนะ) + Testing (ตรวจหาเชื้อไว) (๕.๒) กำชับบุคลากรให้ระวังการสื่อสาร ใน Social Media: อย่าให้อ้างอิงหน่วยงาน (๕.๓) งดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก หากจำเป็นให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด	EOC ทุกอำเภอ/ทีม สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ PIO
๖	ข้อมูลการรายงานตัวของกลุ่มเสี่ยง	(๖.๑) ให้ทุกอำเภอรายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ๓ รายการ ประกอบด้วยรายงานผู้บังคับบัญชาพื้นที่/ QR-code และแบบรายงาน ของทีม SAT (๖.๒) สํารวจแรงงานต่างด้าวทั้งในระบบและนอกระบบ <u>ส่งภายในวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓</u>	EOC ทุกอำเภอ

(นายศุภชัย บุญอำพันธ์)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา

21 S.A. 2563